
รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี 3/2558

วันพฤหัสบดีท่ี 12 มีนาคม  2558  เวลา 13.30  น.
ณ หองประชุมไชยยงค ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ

...............................................................................
คณะกรรมการผูเขารวมประชุม
1. นายสุวรรณ  บูราพรนุสรณ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย  แกวศรีนวล หัวหนาผูตรวจราชการกรม คณะกรรมการ
3. นางสาวสุรางค  ผลประเสริฐ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน คณะกรรมการ
4. นางบุญธิชา  ชมชื่น ผูเชี่ยวชาญดานการเพ่ิมประสิทธิภาพ คณะกรรมการ

การใชท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน
5. นางสาวอัจฉรา  วัฒนะเจริญ ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารเงิน คณะกรรมการ

กองทุนการปฏิรูปท่ีดิน
6. นายประกอบ  ยิ่งชล ผูอํานวยการกลุมแผนงานวิศวกรรม คณะกรรมการ

ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน
7. นางสาววนิดา ธารถวิล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ คณะกรรมการ

ผูแทนผูอํานวยการสํานักบริหารกองทุน
8. นางจิราวรรณ สถาพรวจนา นักวิชาการแผนท่ีภาพถายชํานาญการพิเศษ คณะกรรมการ

ผูแทนผูอํานวยการสํานักจัดการแผนท่ีและสารบบ
9. นางสาวพจนันท  กองมาก นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ คณะกรรมการ

ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
10. นายศิโรจน  ไมตรีจิต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คณะกรรมการ

ผูแทนผูอํานวยการสํานักจัดการปฏิรูปท่ีดิน
11. นางสาวประไพ งามเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ คณะกรรมการ

ผูแทนผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
12. นางสาวสันหณัฐ  ฑียาพงศ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ คณะกรรมการ

ผูแทนผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
13. นางสาวกรวรรณ  ม่ันคง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการ

ผูแทนผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี
14. นางสาววิไลลักษณ  เพชรลอม ผูอํานวยการสํานักวิชาการและแผนงาน คณะกรรมการ

และเลขานุการ
15. นางอาทิตยา  พองพรหม ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน คณะกรรมการ

    และผูชวยเลขานุการ
16. นางวันเพ็ญ  จิรทรัพยเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คณะกรรมการ

    และผูชวยเลขานุการ

/คณะกรรมการ...
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คณะกรรมการผูไมเขารวมประชุม
1. นายเอนก  ธํารงมาศ ผูเชี่ยวชาญดานการจัดท่ีดิน ติดราชการ
2. นางดารณี  ชนะชนม ผูเชี่ยวชาญดานการปฏิรูปท่ีดิน ติดราชการ
3. ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย ติดราชการ
ผูเขารวมประชุม
1) นางสาวจุฑาสินี ขําวิไล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ
2) นายวินัย  เมฆดํา นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ
3) นางสาวพอใจ  คลายสวน นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ
4) นายประดิษฐ  ใจรังษี นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ
5) นางผาณิต  กสิกิจวรกุล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ
6) นายอธิเมศร วงศฤทธิ์เจริญ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
7) นายวิสุทธิ์  เลิศไกร วิศวกรการเกษตรชํานาญการ
8) นางสาวธิตินันทน  วงษวาด นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ
9) นางสาวสุนีลา  รูสุกิจกุล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ
10) นางสุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ
11) นางสาวเยาวลักษณ แกวยอด นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ
12) นางสาวอารีวรรณ เซงตระกูล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
13) นางสาวอนุสรา  มูลปอม นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ
14) นายณัฐพล ขานหมัด นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ
15) นางสาวเพ็ญนภา แพงบุดดี นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ
16) นางสาวพรพรรณ ปะทาเส นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
17) นายสุพจน  สุขสิทธิ เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน
18) นางสุดา  มาลากุล ณ อยุธยา เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน
19) นางสาวเกยูร เมาทอง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน
20) นายธิติพันธ  ศรีภมร เจาหนาท่ีปฏิรูปท่ีดิน
21) นายทรงวุฒิ  มวงเจริญ พนักงานจางเหมาบริการ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งนี้ เปนการประชุมครั้งท่ี 3/2558
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ

ครั้งท่ี 2/2558  วันพุธท่ี 28 มกราคม  2558
ประธานขอแกไขในหนา 25 ยอหนาท่ี 4 จาก “สกีรูปเครื่อง” เปน “สกีลูบเทือก” และหาก

กรรมการทานใดมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือมีการแกไขแจงไดท่ีฝายเลขาฯ
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ

-ไมมี-
มติท่ีประชุม รับทราบ /ระเบียบ...
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องท่ี 4.1 ผลงานวิชาการ จํานวน 2 เรื่อง

(1) คูมือการปฏิบัติงาน การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

โดย นายอธิเมศร  วงศฤทธิ์เจริญ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กองการเจาหนาท่ี

วัตถุประสงค
เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนไปตามหลักเกณฑ

ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
ไดคูมือการปฏิบัติงานการเสนอขอพระทานเครื่องราชอิสริยาภรณ สําหรับเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป
ผลการศึกษา
1. ความรูเก่ียวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ
เครื่องราชอิสริยาภรณ เปนเครื่องหมายแหงเกียรติยศซึ่งพระมหากษัตริยทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ พระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการหรือสาธารณชน โดยการพิจารณา
เสนอขอพระราชทานของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือเปนบําเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติยศอยางสูงแกผูไดรับพระราชทาน นอกจากนั้นยังหมายความรวมถึงเหรียญท่ีระลึกท่ีทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหสรางในโอกาสสําคัญตาง ๆ เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปใชประดับไดอยางเครื่องราชอิสริยาภรณ

2. ข้ันตอนการเสนอขอพระราชทาน
1) ศึกษาเจตนารมณ หลักการ และสาระของระเบียบ
2) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
3) กองการเจาหนาท่ี กําหนดแนวทางในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

และเหรียญจักรพรรดิมาลา
4) ศึกษา วิเคราะห และตรวจสอบคุณสมบัติผูท่ีจะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

และเหรียญจักรพรรดิมาลา
5) จัดทําเอกสารประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลา

รวมท้ังจํานวนบัญชีรายชื่อ และเอกสารท่ีจะตองจัดสงตามท่ีกําหนดในหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร
0508/ว (ท) ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2551

3. การสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
1) คืนเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรอง เม่ือผูรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณไดรับ

พระราชทานชั้นสูงข้ึน แตไมตองคืนประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นท่ีสงคืน หากไมสามารถสงคืน
ไดดวยประการใดๆ จะตองชดใชราคาเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับไปใหแกทางราชการตามราคาท่ีกําหนด

2) คืนเครื่องราชอิสริยาภรณทุกชั้นท่ีไดรับเม่ือผูรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณถึงแกกรรม
โดยใหทายาทเปนผูสงคืน

3) คืนเครื่องราชอิสริยาภรณเม่ือทรงพระกรุณาใหเรียกคืน ผูรับพระราชทานจะตองสง
เครื่องราชอิสริยาภรณทุกชั้นท่ีเรียกคืนพรอมท้ังประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณดวย

4) การสงคืนเปนเงินชดใชแทนเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไมสามารถสงคืนไดดวยกรณีใดๆ ใหสง
เปนเงินสดหรือแคชเชียรเช็คของธนาคารในกรุงเทพมหานครเทานั้น หรือตั๋วแลกเงินสั่งจายในนามสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

/ท่ีประชุม...
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ท่ีประชุมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
ประธานคณะกรรมการฯ สอบถาม ส.ป.ก. มีโปรแกรมเสนอขอเครื่องราชฯ เปนโปรแกรม

สําเร็จรูปท่ีใสขอมูลประวัติของขาราชการแลวสามารถประมวลผลไดวา ผู มีคุณสมบัติครบท่ีสมควรไดรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ มีหรือไม ถา ส.ป.ก. ไมมี กองเครื่องราชฯ มีหรือไม

นายอธิเมศร วงศฤทธิ์เจริญ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ นักวิจัย กลาววา โปรแกรมนี้ยังไมมี
ส.ป.ก. ตองดึงขอมูลมาเปนไฟล excel แลวนําเขาโปรแกรมสําเร็จรูปของ กพ. ทําใหทราบอายุราชการ และ
คุณสมบัติ กองการเจาหนาท่ีจะดึงขอมูลมาตรวจสอบอีกครั้งวาไดชั้นไหน หลังจากนั้นจะนํารายชื่อเสนอขอฯ รอ
จนกวาจะมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว จึงจะดําเนินการตออีกครั้งหนึ่ง แตไมมีระบบตอเนื่องท่ีจะทําให
ทราบอายุราชการ แลวสามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณไดเลย

ประธานคณะกรรมการฯ ใหความเห็นวา ควรเพ่ิมเติมวงเล็บชื่อยอของเครื่องราชอิสริยาภรณแตละ
ประเภทไวในเลมรายงานดวย

นางสาวกรวรรณ ม่ันคง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผูแทนผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี
กลาววา ผอ. กกจ. ฝากใหขอเสนอแนะ ใหตรวจสอบคําผิด การฉีกคํา และควรเพ่ิมข้ันตอนในผังกระบวนการ หนา
44 เปนการแสดงข้ันตอนเงื่อนไขในการตัดสินใจกรณีอนุมัติแลว จะดําเนินการอยางไร และถาไมไดรับการอนุมัติ
ควรดําเนินการอยางไร

นายศักดิ์ชาย แกวศรีนวล หัวหนาผูตรวจราชการ สอบถาม ในเลมรายงานหนา 25 ท่ีระบุไววา
ผูมีคุณสมบัติในการเสนอขอ กรณีเหรียญจักรพรรดิมาลา เม่ือดูบทลงโทษทางวินัย ถามีการเตือนเปนหนังสือ จะมี
การพิจารณาอยูในขอ 2 วาเปนผูประพฤติไมดี ก็จะไมไดรับการพิจารณา ขอเท็จจริงเปนอยางไร

นายอธิเมศร วงศฤทธิ์เจริญ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ นักวิจัย ชี้แจง ทางสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือแจงวา ถาถูกลงโทษทางวินัย ไมวาเปนการวากลาวตักเตือน การลาปวย ลากิจ มาสาย
ไมไดเลื่อนเงินเดือน ถามีหนังสือเปนลายลักษณอักษร ก็จะไมไดรับการพิจารณาใหเสนอขอพระราชทานเหรียญ
จักรพรรดิมาลา

ประธานคณะกรรมการฯ สอบถาม ขาราชการทุกทานไดรับทราบเรื่องนี้หรือไม หากไมไดรับ
หรือไมผานการพิจารณา จะตองทําอยางไรตอ

นายอธิเมศร วงศฤทธิ์เจริญ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ นักวิจัย ชี้แจง กรณีถามีหนังสือแจงมา
กองการเจาหนาท่ีจะแจงเวียนใหแตละสํานัก และจังหวัดตางๆ ไดรับทราบตลอด กรณีไมผานการพิจารณาไมคอยมี
เนื่องจากรายชื่อท่ีนําเสนอคณะกรรมการฯ จะเห็นชอบเปนสวนใหญ ซึ่งกอนท่ีจะสงใหคณะกรรมการฯ พิจารณา
กองการเจาหนาท่ีจะสงรายชื่อดังกลาวใหกลุมสงเสริมคุณธรรมและงานวินัย ตรวจสอบกอน หากมีการตรวจสอบ
ภายหลัง และพบขอผิดพลาด ก็จะถอนรายชื่อท่ีไดรับการพิจารณาแลวออก

ประธานคณะกรรมการฯ กลาววา ควรกําหนดเปนรายละเอียดกรณีท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังแนวทาง
การปฏิบัติหรือปรับปรุงแกไขใหตรงตามระเบียบ เนื่องจากเอกสารเลมนี้เปนคูมือในการปฏิบัติงาน

นางสาวสุรางค  ผลประเสริฐ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน กลาววา กระบวนการท่ีระบุใน
รายงานหนา 42 ยังมีรายละเอียดไมสอดคลองกับผังกระบวนการในหนา 44 ควรปรับใหสอดคลองกัน โดยนํา
ข้ันตอนจากผังมาประกอบการอธิบาย พรอมเสนอวัตถุประสงคในการดําเนินการแตละข้ันตอน เพ่ือใหคูมือมีความ
สมบูรณของเนื้อหา

นายอธิเมศร วงศฤทธิ์เจริญ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ นักวิจัย กลาววา ขอรับขอเสนอและ
จะนําไปปรับปรุงตอไป
มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยใหปรับปรุงตามท่ีคณะกรรมการใหขอเสนอแนะ โดยใหฝายเลขาฯ ตรวจผลงานอีกครั้ง

/(2) แนวทาง...
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(2) แนวทางการคิดคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย
สําหรับกิจการท่ีเปนการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม

โดย นางสาวอัจฉรา วัฒนะเจริญ นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ
สํานักบริหารกองทุน

วัตถุประสงค
1. เพ่ือศึกษาแนวทางการคิดคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดินของกรมธนารักษ และการรถไฟแหง

ประเทศไทย เปรียบเทียบกับสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
2. เพ่ือเสนอแนวทางการคิดคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยสําหรับกิจการอ่ืนท่ี

เปนการสนับสนุนหรือเก่ียวเนื่องกับการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
แนวทางการคิดคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยสําหรับกิจการอ่ืนท่ีเปน

การสนับสนุนหรือเก่ียวเนื่องกับการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
แนวคิดและขอมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย 1) แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับคาเชา 2) การเก็บ

คาตอบแทนการใชท่ีดินของรัฐ 3) งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาประเภทกิจการ และการคิดคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดินของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน

เพ่ือเกษตรกรรม กรมธนารักษ และการรถไฟแหงประเทศไทย
ระยะเวลาการศึกษาวิจัย เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 รวมระยะเวลา 5 เดือน
วิธีการศึกษา
ใชวิธีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการคิดคาเชาท่ีดิน การประเมินมูลคาท่ีดิน รวมถึง

วิธีการคิดคาเชาของหนวยงานอ่ืน ไดแก กรมธนารักษ และการรถไฟแหงประเทศไทย จากนั้นใชทฤษฏี
Benchmarking เปรียบเทียบกับผูท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Industry Benchmarking) ทําการเปรียบเทียบ
กระบวนการทํางานหรือวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีจากองคกรอ่ืนซึ่งอยูในกิจกรรมเดียวกัน หรือคลายคลึงกัน แลวนําผล
ท่ีไดมาปรับใชใหสอดคลองเหมาะสม เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการคิดคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดินหรือ
อสังหาริมทรัพยสําหรับกิจการอ่ืนท่ีเปนการสนับสนุนหรือเก่ียวเนื่องกับการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ศึกษา ประเภทกิจการ และการคิดคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดินจากเอกสารโดยการเก็บ

รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมธนารักษ และการ
รถไฟแหงประเทศไทย

ผลการศึกษา
1. การรถไฟแหงประเทศไทย มีท้ังการอนุญาตและการประมูล การคิดคาเชา หรือคาตอบแทน

การใชประโยชนในท่ีดิน โดยใชทฤษฏีของวอน ทูเนน (Johann Heinrich Von Thunen) และทฤษฏีประมูลคา
เชา (Bid rent theory) กลาวคือ ท่ีดินควรถูกจัดสรรใหใชประโยชนกับกิจกรรมท่ีใหคาเชาสูง ดังนั้นจึงมีเรื่องของ
การประมูลเขามาเก่ียวของในการอนุญาต สําหรับการคิดคาเชาหรือคาตอบแทนจะพิจารณาตามประเภทของ
กิจการและทําเลท่ีตั้ง ตามแบบจําลองริคาเดียน (Ricadian land models) ของริคารโด (David Ricado) ซึ่งเปน
แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวกับคาเชาท่ีวาดวยเรื่องศักยภาพของท่ีดินในแตละพ้ืนท่ีแตกตางกัน แตเปนการคิดในภาพกวาง
ไมไดกําหนดเฉพาะเจาะจงเปนกิจการท่ีแนชัด

2. กรมธนารักษ มีท้ังการอนุญาตและการประมูลการคิดคาเชา หรือคาตอบแทนการใชประโยชน
ในท่ีดินโดยใชทฤษฏีของวอน ทูเนน (Johann Heinrich Von Thunen) และทฤษฏีประมูลคาเชา (Bid rent theory)

/กลาวคือ...
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กลาวคือ ท่ีดินควรถูกจัดสรรใหใชประโยชนกับกิจกรรมท่ีใหคาเชาสูง ดังนั้นจึงมีเรื่องของการประมูลเขามาเก่ียวของ
ในการอนุญาต สําหรับการคิดคาเชาหรือคาตอบแทนจะพิจารณาตามประเภทของกิจการและทําเลท่ีตั้ง ตาม
แบบจําลองริคาเดียน (Ricadian land models) ของริคารโด (David Ricado) ซึ่งเปนแนวคิด ทฤษฏี
ท่ีเก่ียวกับคาเชา ท่ีวาดวยเรื่องศักยภาพของท่ีดินในแตละพ้ืนท่ีแตกตางกัน โดยทําเลท่ีตั้ง บงบอกถึงศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของท่ีดิน โดยแบงเปนในสวนของกรุงเทพมหานคร และสุดทายจะตองพิจารณาถึงราคาประเมินท่ีดินใน
แตละพ้ืนท่ีดวย ตามทฤษฏีการประเมินมูลคาท่ีดินในอัตราท่ีแตกตางกันตามประเภทกิจการท่ีมีการกําหนดไว โดยอิง
กับผลการประเมินราคาท่ีดนิและมีการกําหนดอัตราคาตอบแทนตามประเภทกิจการท่ีชัดเจน

3. การคิดคาตอบแทนในการใชท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยสําหรับกิจการท่ีเปนการสนับสนุนหรือ
เก่ียวเนื่องกับการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม สามารถนําการคิดคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดินของกรมธนารักษ
มาปรับใชใหสอดคลองเหมาะสมกับการคิดคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยสําหรับกิจการอ่ืน
ท่ีเปนการสนับสนุนหรือเก่ียวเนื่องกับการการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

แนวทางการคิดคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยสําหรับกิจการอ่ืนท่ี
เปนการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมการ

1. การคิดคาตอบแทนในการใชท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยสําหรับกิจการท่ีเปนการสนับสนุนกับ
การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

1) ประเภทท่ี ๑-๔ ใหคิดคาตอบแทนโดยการคิดคาเชาในอัตรารอยละ 3 ของราคาประเมิน
กรมธนารักษ ในแปลงท่ีดิน กรณีไมมีราคาประเมินกรมธนารักษ ก็ใหคํานวณจากราคาประเมินกรมธนารักษแปลง
ท่ีใกลท่ีสุด

2) ประเภทท่ี ๕ กิจการท่ีเปนการบริการหรือเก่ียวของกับความเปนอยูของเกษตรกรในดาน
เศรษฐกิจและสังคมในเขตดําเนินการปฏิรูปท่ีดิน

- พ้ืนท่ีเปนเขตชุมชน กําหนดใหคิดอัตราคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดินในราคาท่ีสูงกวา
ระหวางรอยละ 3 ของราคาประเมินกรมธนารักษ กับ คาตอบแทนจากตัวอาคาร 4 บาท/ตรม./เดือน และนอก
ตัวอาคาร 0.50 บาท/ตรว./เดอืน

- พ้ืนท่ีเปนแหลงผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานธรรมชาติ-พลังงานลม เพ่ือใชในการติดตั้ง
เสา ติดตั้งกังหันลมและอุปกรณ เสาติดตั้งอุปกรณสายสงไฟฟา กําหนดใหคิดอัตราคาตอบแทนจากอัตราเฉลี่ย
ระหวางรอยละ 3 ของกําไรสุทธิของกิจการกับ 2 เทาของราคาประเมินท่ีดินกรมธนารักษ และปรับอัตรา
คาตอบแทนทุกๆ 5 ป

- พ้ืนท่ีเพ่ือรับ-สงสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี สําหรับเสาติดตั้งเครื่องรับ-สงสัญญาณ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีและอุปกรณหรือสถานีรับสงสัญญาณโทรศัพทระบบตาง ๆ กําหนดใหคิดอัตราคาตอบแทนการใช
ประโยชนในท่ีดินในราคาท่ีสูงกวา ระหวางรอยละ 3 ของราคาประเมินกรมธนารักษ กับ คาตอบแทนจากตัวเนื้อท่ี
ไมเกิน 6 ตรว. เหมาจาย 2,400 บาท/เดือน เนื้อท่ีเกินกวา 6 ตรว. ใหคิดเพ่ิม ตรว.ละ 410 บาท/เดือน

2. การคิดคาตอบแทนในการใชท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยสําหรับกิจการท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหหมายถึง กิจการแปรรูปผลิตผลเกษตรกรรม ซึ่งใช
ผลผลิตทางการเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดินเปนหลัก กําหนดใหคิดอัตราคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดินในราคา
ท่ีสูงกวา ระหวางรอยละ 3 ของราคาประเมินกรมธนารักษ กับ คาตอบแทนจากตัวอาคาร 6 บาท/ตรม./เดือน
นอกตัวอาคาร 1 บาท/ตรว./เดือน

ท่ีประชุมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
ประธานคณะกรรมการฯ กลาวถึงการนําเสนอครั้งนี้ วาเปนการนําเสนอครั้งท่ี 2 ของนักวิจัย

เนื่องจากมติท่ีประชุมในครั้งท่ีผานมาไดกําหนดใหนักวิจัยปรับแกรายงานการวิจัยพรอมท้ังมอบหมายให ผอ. กคร.
/เปนผูตรวจ...
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เปนผูตรวจผลงาน ซึ่ง ผอ. กคร. ไดตรวจอานรูปแบบและการปรับแกตามมติท่ีประชุมเรียบรอยแลว และไดแจง
ทางฝายเลขาฯ วาเห็นควรใหผานในข้ันตอนนี้ได

นายประกอบ ยิ่งชล ผูอํานวยการกลุมแผนงานวิศวกรรม ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน แสดงความเห็นวา ในคํานําใชคําวารางหลักเกณฑ ควรปรับใหสอดคลองกับหัวขอเรื่อง สําหรับ
บทคัดยอ ควรปรับใหมีความกระชับ ไดใจความ เพราะลักษณะการเขียน เปนการพรรณนาเนื้อหา แตยังไมมี
ขอสรุปท่ีชัดเจน ยกตัวอยาง ในเรื่องอัตราการเก็บ เปนตน ในสวนของภาคผนวก สารบัญตาราง ควรปรับแก และ
ในตารางท่ี 3.2 ซึ่งเปนการสรุปวามีกิจการประเภทอะไรบาง เชน โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง อยูในประเภท
1.2 เปนตน ท้ังนี้ เห็นวาควรเสนอผลการเก็บคาเชาสําหรับกิจการแตละประเภทวาควรเก็บอยางไรตอทายตาราง
รวมท้ังควรนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบกับตารางท่ีจังหวัดเก็บคาเชาในอดีตวามีความแตกตางกันอยางไร
เหมาะสมหรือไม ซึ่งจะนําไปสูการเปรียบเทียบกับตารางสรุปอัตราคาเชาตามประกาศกระทรวงฯในภาคผนวกท่ี 4
ท่ีกําหนดกิจการไวชัดเจน เชน กิจการสถานีทดลองพัฒนาพันธุพืชสัตว เปนตน การมีตารางอัตราคาเชาของกิจการ
แตละประเภทจะนําไปใชได ทําใหมองเห็นภาพการเปรียบเทียบชัดเจน งานวิจัยมีน้ําหนักในการนําไปประยุกตใช
เปนประโยชนตอ ส.ป.ก.

ประธานคณะกรรมการฯ กลาวเพ่ิมเติม ในสวนของกิจการสนับสนุน กรณีสวนราชการมาใช
ประโยชนในท่ีดิน ส.ป.ก. ยกตัวอยางเชน กรมวิชาการเกษตร โดยปกติไมมีการเรียกเก็บคาเชาหรือคาตอบแทนการ
ใชประโยชน จึงไมตองนํารายละเอียดมาใสในตาราง และกลาวสนับสนุนความเห็นของนายประกอบ ยิ่งชล ในแต
ประเภทกิจการเดียวกัน ควรจัดกลุมแยกประเภทกิจการเพ่ือสะดวกในการดู และสามารถนําไปใชเปนประโยชนใน
การเปรียบเทียบการจัดเก็บในอนาคตได

นางอาทิตยา พองพรหม ผูอํานวยการกลุมวิจัยและการปฏิรูปท่ีดิน กลาวถึง ตารางท่ีผูวิจัยไดสรุป
ในหนา 49-50 มีกิจการตามประกาศของกระทรวง ของ ส.ป.ก. และมีอัตราคาตอบแทนใหมท่ีนํามาเทียบ นาจะ
คลายคลึงกับขอเสนอแนะขางตน

นายประกอบ ยิ่งชล ผูอํานวยการกลุมแผนงานวิศวกรรม ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน มีความเห็นวา มีความคลายกัน แตควรนําไปใสในประกาศตามภาคผนวกท่ี 6 บัญชีรายละเอียดรายการ
กิจการอ่ืน เชน รานตัดผม รานตัดเย็บ สถานีขนสง วามีการเปรียบเทียบอัตราการเก็บคาเชา ในอดีตกับผลการศึกษา วา
แตกตางกันอยางไร จะทําใหสามารถนําตารางไปประยุกตใชได ยกระดับคุณคาของงานวิจัยใหสามารถบงชี้ถึง
ประโยชนของสิ่งท่ีดําเนินการ เชน เกิดการไหลเวียนของเงินเขากองทุนมากนอยเพียงใด เปนตน

นางสาวสุรางค ผลประเสริฐ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน นําเสนอประเด็นเพ่ิมเติมใน
สวนของนิยามศัพทของผูขอรับอนุญาต วาไดกลาวถึงผูรับอนุญาตใหเชา เชาซื้อ หรือเขาทําประโยชน ซึ่งใน
กฎหมายจะมี “ซื้อ” อีกอยางหนึ่ง แตวิธีปฏิบัติท่ีดําเนินการกันอยูจะมีเพียงเชา และการเขาทําประโยชน เรื่องเชา
ซื้อยังมิไดดําเนินการ อยางไรก็ตาม หากจะพิจารณาในกรอบกฎหมาย นิยามศัพทนี้จะตกคําวา “ซื้อ” ไป (หนาท่ี ๔)
สวนวัตถุประสงคท่ีกําหนดวาเพ่ือศึกษาแนวทางการคิดคาตอบแทนการใชประโยชนของกรมธนารักษและการรถไฟ
เปรียบเทียบกับ ส.ป.ก. หมายความวาจะมีการเปรียบเทียบการเรียกเก็บคาตอบแทนของ ส.ป.ก. ซึ่งมีหลาย
รูปแบบ หากพิจารณาจากชื่อเรื่องจะเปนการเปรียบเทียบคาตอบแทนอสังหาริมทรัพยสําหรับกิจการสนับสนุนหรือ
เก่ียวเนื่อง ซึ่ง ส.ป.ก. ยังไมไดกําหนด เพียงแตวางแนวทางไว สวนท่ีมีอยูแลว คือ สาธารณูปโภค ซึ่งกําหนดไววาจะ
เรียกเก็บเทาไร หรือการท่ีสวนราชการอ่ืนขอใชท่ีดิน ส.ป.ก. จะเรียกเก็บตามราคาประเมินของกรมธนารักษ หรือ
ราคาท่ี ส.ป.ก. จัดซื้อ ข้ึนกับวาราคาใดจะสูงกวา กรณีถาหนวยงานนั้นมีการแตงตั้งเจาหนาท่ี ส.ป.ก. เปนกรรมการ
รวมดวย  อัตราคาตอบแทนจะเปนไปตามท่ีกรรมการกําหนด  ในเนื้อหามีการนําเสนอขอมูลการเก็บคาตอบแทน
ของกรมธนารักษ และการรถไฟไวหลายรูปแบบเพ่ือศึกษา แตในสวนของ ส.ป.ก. ยังไมไดเสนอการจัดเก็บประเภท
อ่ืน ๆ ท่ีมีในปจจุบันเพ่ือเปรียบเทียบและหาขอสรุปวากิจการเพ่ือเกษตรกรรม กิจการอ่ืนตามระเบียบสาธารณูปโภค

/ส.ป.ก....
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ส.ป.ก. ควรกําหนดอยางไร เนื่องจากปจจุบันยังมิไดกําหนด จึงควรนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบ นําคาตอบแทนตัว
อ่ืน ๆ มาประกอบดวย ในการวางแนวทางคิดคาตอบแทนกิจการสนับสนุนเก่ียวเนื่อง ท่ีมี ๒ กลุมใหญ คือ กิจการ
ท่ีสนับสนุน และกิจการเก่ียวเนื่อง ข้ึนอยูกับมุมมองของผูวิจัยวาจะกําหนดอยางไร อาจกําหนดเปนรายกิจการ
เนื้อหาในหนา 16 เปนการยกตัวอยางเทานั้นวามีกิจการใดบางท่ีไดรับอนุญาตแลว แตวิธีคิดคาตอบแทนจะทํา
อยางไร จะดูตามประเภทกิจการ หรือดูรายกิจการยอยๆ ซึ่งอาจเปนภาระมาก วัตถุประสงคท่ีตองการ คือ ใหมีเงิน
หมุนเวียนเขากองทุนมาก แตตองคํานึงถึงความสามารถและความคลองตัวในการท่ีจะไปประเมิน คิดคํานวณ หาก
มีการลงในรายละเอียดมาก และความครอบคลุมของรายการท่ีกําหนดไวก็ควรเปนสิ่งท่ีตองนํามาพิจารณาเชนกัน
นอกจากนี้ ในสวนของบทท่ี 3 กลาวถึงผูท่ีจะมาขอรับสิทธ ิคําวาบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล ซึ่งจะมีคําวาเกษตรกร
เกษตรกรในท่ีนีน้าจะเปนการขยายประเภทของบุคคลธรรมดา

ประธานคณะกรรมการฯ กลาววา เห็นดวยในสวนของคําวาบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แตใน
สวนของตารางเปรียบเทียบ ใหพิจารณาตารางท่ี 4.๒ และ ๔.๓ ท่ีผูวิจัยนําเสนอไววาตรงกับขอเสนอแนะหรือไม

นางสาวอัจฉรา วัฒนะเจริญ นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ นักวิจัย กลาววา ขอบเขต
การศึกษาจะศึกษาตามกิจการเพ่ือการสนับสนุนหรือเก่ียวเนื่อง ภายใตกิจการตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ซึ่งจะมีกิจการตามประกาศของ ส.ป.ก. จึงศึกษาเพียงเทานี้ การศึกษาตามกฎหมายมีเชา เชาซื้อ การเขา
ทําประโยชน และซื้อ แตท่ีเลือกศึกษาตามท่ีไดอางอิงในหนังสือเวียนท่ีระบุวิธีปฏิบัติวาใหคิดเฉพาะอัตราคาเชา
และคาตอบแทนการใชประโยชนเทานั้น ยังมิใหคิดเชาซื้อ หรือซื้อใด ๆ ท้ังสิ้น

นายศักดิ์ชาย แกวสีนวล หัวหนาผูตรวจราชการกรม กลาวเพ่ิมเติม กรณีปมน้ํามันท่ีตรังท่ีมาหา
ส.ป.ก. เพ่ือขออนุญาตใหถูกตองเพราะโดนบีบ ถือวาเปนการคุมครองธุรกิจใหเขา  การเสนอคาตอบแทนไมตองไป
มองวากฎกระทรวงหรือวาหลักการใหเทาไร เขาตองการเร็ว ความพึงพอใจของผูมาเสนอคาตอบแทน ส.ป.ก.เปน
ผูรับคาตอบแทน โดนกดดันมา ถาไมดําเนินตามกฎหมาย ก็ไมไดรับการอนุมัติใหดําเนินการอยางถูกตอง ดังนั้นจะ
ใหลงตัวทุกอยางภายในรายงานเลมเดียวนั้นคงเปนไปไมได แตถามีหลักเกณฑใหจังหวัดเทียบเคียงก็นาจะดี

นางสาวอัจฉรา วัฒนะเจริญ นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ นักวิจัย ชี้แจง แนวทางการ
คิดคาตอบแทน สวนใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางรอยละ 3 ของเดิม แตวิธีนี้เปนของใหม กิจการแตละพ้ืนท่ี
ตางกัน การศึกษาตองมีหลักเกณฑ มีขอบเขตท่ีชัดเจน ถาจะใหครอบคลุมทุกประเด็นก็รับฟง มันเปนจุดบอด ตอง
ศึกษาในเรื่องอ่ืน ๆ ไมใชแคการคิดคาตอบแทน

นางสาวสุรางค ผลประเสริฐ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน แสดงความเห็นวา ใหตัดคําวา
เชาซื้อออก ในหนาท่ี 4 และ 14 รวมท้ังวัตถุประสงคการศึกษา ขอ 1.2.1 ควรเขียนใหชัดเจนวาจะศึกษาในเรื่อง
การหาแนวทางการคิดคาตอบแทนกิจการสนับสนุนเก่ียวเนื่อง ซึ่งยังไมมีการกําหนดในหลักการ แตจะนํามา
เปรียบเทียบกับกรมธนารักษและการรถไฟ ขอมูลท่ีเสนอเปนขอมูลท่ีสนับสนุนตามกิจการท่ีมีอยูแลว เพ่ือ
เกษตรกรรม เพ่ือสาธารณูปโภค เพ่ือทรัพยากร จึงเห็นวาไมสอดคลองกัน ควรวิเคราะหเรื่องเกษตรกรรม รวมดวย

นางบุญธิชา ชมชื่น ผูเชี่ยวชาญดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน กลาว
เพ่ิมเติม ทางผูวิจัยเสนอตารางท่ี 4.3 ตอบวัตถุประสงคขอท่ี 1 ตารางท่ี 4.4 หนา 49 ตอบวัตถุประสงคขอ 2

นางสาวอัจฉรา วัฒนะเจริญ นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ นักวิจัย ชี้แจง ในการ
กําหนดขอบเขตในการศึกษา จะศึกษาในเรื่องกิจการสนับสนุนและเก่ียวเนื่อง ไมใชเกษตรกรรม ทรัพยากร และ
สาธารณูปโภค ซึ่งถาจะทําการศึกษาตองศึกษาท้ังของ ส.ป.ก. กรมธนารักษ ของการรถไฟ นํามาเปรียบเทียบกัน
ซึ่งในสวนของการรถไฟไมมีขอมูลนี้อยูแลว

นางบุญธิชา ชมชื่น ผูเชี่ยวชาญดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน ไดแนะนํา
ใหปรับแกตรงนิยามศัพทใหชัดเจน

/นางอาทิตยา...
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นางอาทิตยา พองพรหม ผูอํานวยการกลุมวิจัยและการปฏิรูปท่ีดิน แนะนําใหแกไขตรงขอบเขต
การศึกษา ใหระบุใหชัดเจนวาเปนการศึกษาแนวทางการคิดคาตอบแทนการใชประโยชนท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย
สําหรับกิจการสนับสนุนเก่ียวเนื่องกับการปฏิรูปท่ีดินเทานั้น

ประธานคณะกรรมการฯ กลาววา ดูเหมือนวาผูศึกษาไดศึกษาวิธีคิดและเปรียบเทียบการคิด
คาตอบแทนของท้ังกรมธนารกัษและการรถไฟแลว กรณีนีใ้นเนื้อเรื่องนาจะครอบคลุมแลววาคิดมาจากสวนใด

นางสาวอัจฉรา วัฒนะเจริญ นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ นักวิจัย กลาวเพ่ิมเติม การ
คิดคาตอบแทนท่ีดินมาตรฐานสากลใชของกรมธนารักษท้ังประเทศ ถาหากจะปรับเปลี่ยนการคิดคาตอบแทน ควร
อิงหลักเกณฑของกรมธนารักษ ซึ่งทฤษฏีท่ีใช มีการสะทอนเรื่องทําเลท่ีตั้ง ศักยภาพ หลักคิด แนวคิดท่ีไดไมใชวา
จะตองใชตลอดไป หากจะตองนําของท่ีไหนมาอางอิง ก็ตองอางอิงของกรมธนารักษ ถาจะกําหนดเองในวันนี้คิดวา
ยังไมสามารถทําได

นายประกอบ ยิ่งชล ผูอํานวยการกลุมแผนงานวิศวกรรม ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน กลาวเพ่ิมเติม สิ่งท่ีจะเสนอแนะใหดูตาราง 3.2 กับ 3.3 สิ่งท่ี ส.ป.ก. เก็บ กับกรมธนารักษเก็บ นํามา
ทดสอบความเชื่อม่ันวา ขอเท็จจริงในอดีต กับผลการศึกษานี้เหมาะสมหรือไมเหมาะสมท่ีจะนํามาอางอิง
มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยใหปรับปรุงตามท่ีคณะกรรมการใหขอเสนอแนะในสวนท่ีแกไขได
เรื่องท่ี 4.2 ขอเสนอโครงการ  จํานวน 5 เรื่อง

(1) การบริหารจัดการหนี้สินของเกษตรกรโครงการกองทุนท่ีดิน
โดย   นางสาวจุฑาสินี  ขําวิไล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ
สํานักบริหารกองทุน

วัตถุประสงค
1. เพ่ือสํารวจตรวจสอบการอยูอาศัยในพ้ืนท่ี และภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกรโครงการกองทุน

ท่ีดินท่ีรับมอบมาจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร
2. เพ่ือวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้คาเชาซื้อท่ีดิน หรือเงินกูคาท่ีดิน (กรณีท่ีดินรัฐ)

และคาประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกรเฉพาะรายท่ียังอยูอาศัยในพ้ืนท่ีโครงการกองทุนท่ีดิน
3. เพ่ือกําหนดมาตรการแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกรโครงการกองทุนท่ีดินตามกรอบแนว

ทางแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกรตามโครงการสงเสริมหรือสงเคราะหของรัฐ
ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีโครงการกองทุนท่ีดิน รวมท้ังสิ้น 34 จังหวัด

64 โครงการ
2. ขอบเขตดานประชากร ดําเนินการครอบคลุมเกษตรกรโครงการกองทุนท่ีดินท่ีมีสถานะเปน

ลูกหนี้ จํานวน 3,346 ราย
3. ขอบเขตดานเนื้อหา ดําเนินการตามกรอบแนวทางแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกรตามโครงการ

สงเสริมหรือสงเคราะหของรัฐ
วิธีการศึกษา
1. การเก็บรวบรวมขอมูล

1) ขอมูลปฐมภูมิ : จากแบบสอบถาม
2) ขอมูลทุติยภูมิ : จากระบบฐานขอมูลกองทุนฯ

2. การวิเคราะหขอมูล
1) เชิงคุณภาพ : การจัดหมวดหมู ตรวจสอบ และเชื่อมโยงความสัมพันธ

/2) เชิงปริมาณ...
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2) เชิงปริมาณ : คํานวณคาสถิติพ้ืนฐาน วิเคราะหรายไดและคาใชจาย วิเคราะหความสามารถ
ในการชําระหนี้

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. เกษตรกรโครงการกองทุนท่ีดิน ไดรับการแกไขปญหาหนี้สิน
2. ส.ป.ก.จังหวัด สามารถดําเนินการสั่งใหเกษตรกรรายเดิมสิ้นสิทธิการ ทําประโยชนในท่ีดินและ

จัดเกษตรกรรายใหมเขาทําประโยชนแทน
3. ส.ป.ก. ไดใหความชวยเหลือดูแลเกษตรกรท่ีประสบความลมเหลว จากการดําเนินงานตามโครงการ

สงเสริมหรือสงเคราะหของรัฐ
ท่ีประชุมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
ประธานคณะกรรมการฯ กลาววา วัตถุประสงคท่ีจะเขาไปสํารวจไมคอยสอดคลองกัน ในการศึกษา

เปนการสํารวจการอยูอาศัยในพ้ืนท่ี แตขอบเขตของการศึกษาเปนท่ีดินท้ังโครงการ การท่ีจะไปศึกษาเปาหมายของ
ผูศึกษาจะศึกษาทุกคนเลยหรือไม

นางสาวจุฑาสินี ขําวิไล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ นักวิจัย ชี้แจง ถาจะจําหนาย
เปนหนี้สูญจําเปนตองศึกษาทุกคน แตจากการเก็บแบบสอบถามท่ีไดรับมาคาดวาจะใชไมไดท้ังหมด โดยในสวนท่ี
เหลือหากตองการจะจําหนายหนี้สูญก็จะตองสงเพ่ิมเติมเขามา

ประธานคณะกรรมการฯ สอบถาม การศึกษาเปนการศึกษาโดยสุมตัวอยางหรือไม เพราะ
ตองการขอมูลเพียงสวนหนึ่ง เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการจัดการ สวนวิธีการจัดการตองไปลงรายละเอียดใน
รายบุคคล ใชวิธีการนี้ใชหรือไม เพราะขอบเขตการศึกษาจะไดแคบข้ึน

นางสาวจุฑาสินี ขําวิไล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ นักวิจัย ชี้แจง ขณะนี้ไดสง
แบบสอบถามไปแลวท้ังหมด 34 จังหวัด และไดรับกลับมา 30 จังหวัด โดยแบบสอบถามท่ีตอบกลับมาจํานวน
เทาไร ก็นํามาวิเคราะหเทาจํานวนนั้น ทําการวิเคราะหทุกรายท่ีสามารถนํามาวิเคราะหรายได คาใชจายได ซึ่ง
ขอมูลท่ีใช เชน การใชประโยชนในท่ีดินอยางไร ทําการเกษตรแบบไหน มีรายไดจากการเกษตรเทาไร มีคาใชจาย
ในครัวเรือนเทาไร มีหนี้สินอ่ืนหรือไม เพ่ือจะไดคํานวณรายไดหลังหักหนี้สิน ปกติจะตองลงไปสุมตัวอยางกอนถึง
จะมากําหนดขอบเขตการศึกษา แตตอนนี้วิธีการกลับกับ คือไดมีการสงแบบสอบถามไปตั้งแตปท่ีแลว และ
แบบสอบถามสงกลับมาแลวบางสวน เพราะฉะนั้นตองมาพิจารณาวาขนาดท่ีจะใชในการศึกษากับแบบสอบถามท่ีมี
อยูสามารถนํามาวิเคราะหไดเทาไร แตจํานวนตัวอยางท่ีไดอยางนอย ตองใหมากกวาตัวอยางท่ีคํานวณไดจากสูตร
Yamane ซึ่งการคํานวณจากสูตรไดจํานวนประชากร 336 ราย จํานวนตัวอยางก็ตองมากกวา 336 ราย ซึ่ง
ปจจุบันจํานวนตัวอยางมากกวาอยูแลว โดยอยูท่ีประมาณ 900 ราย สวนท่ีเหลือหากตองการจะจําหนายหนี้สูญ
จริงจะตองไปเก็บขอมูลเพ่ิมเติมใหม ซึ่งข้ันตอนในการจําหนายหนี้สูญ ตองนําเสนอ คปจ. เพ่ือขอความเห็นของ
คปจ. แลวจึงจะนํามาเสนอ อกก.คง. เสนอ คปก. เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเสนอคณะกรรมการ
บริหารสินเชื่อเกษตรแหงชาติ (กบส.)  เพียงแตครั้งนี้เปนแนวทางเทานั้น

ประธานคณะกรรมการฯ สอบถาม โครงการกองทุนท่ีดินท่ีจะเขาโครงการจําหนายหนี้สิน ได
นําเสนอ คณะรัฐมนตรีรอบนี้ดวยหรือไม

นางสาวจุฑาสินี ขําวิไล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ นักวิจัย ชี้แจง นําเขาท้ัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ กบส. ซึ่งไดสงขอมูลใหไปแลว ในสวนท่ีนําเสนอกระทรวงฯ เปนเพียงการขอ
อนุมัตหิลักเกณฑฯ เทานั้น ซึ่งก็ไมทราบวาจะไดรับการอนุมัติหรือไม

ประธานคณะกรรมการฯ  ขอใหปรับวัตถุประสงคในสวนท่ีวา เพ่ือสํารวจตรวจสอบการอยูอาศัย
ในพ้ืนท่ี ถาสงแบบสอบถามไป ประเด็นนี้เปนไปคอนขางยาก เนื่องจากบางพ้ืนท่ีเกษตรกรไมมีการอาศัยอยูในพ้ืนท่ีนั้นเลย
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นายประกอบ ยิ่งชล ผูอํานวยการกลุมแผนงานวิศวกรรม ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน สอบถาม ในจํานวนประชากร 3,346 ราย ในหลาย ๆ จังหวัด ในขอบเขตท่ีจะไปทําการศึกษาคิดเปน
เนื้อท่ีก่ีไร

นางสาวจุฑาสินี ขําวิไล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ นักวิจัย ชี้แจง พ้ืนท่ีโครงการ
กองทุนท่ีดินมีท้ังหมด 36,000 ไร ถาตัดพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานีประมาณ 10,000 ไร ก็จะเหลือประมาณ
20,000 ไร

นายประกอบ ยิ่งชล ผูอํานวยการกลุมแผนงานวิศวกรรม ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน เพ่ิมเติม งานกองทุนท่ีดินมีการสั่งสมปญหามาตั้งแต 30 ปท่ีแลว เรื่องนี้เปนเรื่องใหญ ในการท่ีผูวิจัย
จะทําการศึกษาวิจัยจะตองมีผูชวยวิจัยในดานตาง ๆ ซึ่งการศึกษานี้อยากจะเห็นวา การดําเนินงานกองทุนตั้งแต
ในอดีตมีปญหาอุปสรรคอยางไร ขอใหประเมินศักยภาพตัวเองกอนท่ีจะไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป และ
ประเด็นประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ขอ 2 ส.ป.ก. จังหวัด สามารถดําเนินการสั่งใหเกษตรกรรายเดิมสิ้นสิทธิ
เนื่องจากเรื่องหนี้สิน ก็เปนเรื่องหนี้สิน เรื่องใหสิ้นสิทธิก็เปนเรื่องสิ้นสิทธิ หากสิ่งท่ีเขียนไมสามารถดําเนินการได
ไมตองระบุไว ในสวนของระยะเวลาในการศึกษา 10 เดือน ซึ่งถานับเดือนมีนาคม 2558 นี้ นักวิจัยมีเวลาในการ
ดําเนินงานเพียง 4 เดือน ซึ่งพิจารณาจากขอมูลท่ีมีอยูเปนจํานวนมากไมแนใจวาจะสามารถประมวลสรุปออกมาได
หรือไม ขอใหนักวิจัยทบทวนวาสามารถดําเนินงานไหวหรือไม เพ่ือใหเกิดศักยภาพและเกิดประโยชนตอไป

นางสาวจุฑาสินี ขําวิไล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ นักวิจัย ชี้แจง ในประเด็น
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ขอ 2 ส.ป.ก.จังหวัด สามารถดําเนินการสั่งใหเกษตรกรรายเดิมสิ้นสิทธิ  จาก
แบบสอบถามท่ีทําการสํารวจ ทําใหทราบวาเกษตรกรท่ีทําประโยชนในท่ีดินรายใดเปนเกษตรกรในโครงการฯ
ส.ป.ก. จังหวัด จะรูวาเกษตรกรรายใดควรสั่งใหสิ้นสิทธิ รายใดควรนําเขา คปจ. เพ่ือใหถูกตองตามระเบียบ

นายประกอบ ยิ่งชล ผูอํานวยการกลุมแผนงานวิศวกรรม ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน กลาววา ประเด็นท่ีกลาวนี้ เปนหนาท่ีของ ส.ป.ก. จังหวัดท่ีตองทําการตรวจสอบการทําประโยชน ซึ่ง
เคยใหคําแนะนําไปหลายครั้งแลววา กรณีเม่ือจังหวัดพบวามีเกษตรกรขายท่ีดิน แลวจังหวัดมีการดําเนินอยางไรตอ
หรือไม หากทราบและไมไดดําเนินงานตอถือวาละเวนหรือปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ตามมาตรา 157 ซึ่งเรื่องนี้ได
เคยมีการสํารวจขอมูลและพบเปนจํานวนมาก หากไมเก่ียวกับการศึกษาในครั้งนี้ก็ขอใหตัดออก

ประธานคณะกรรมการฯ  เพ่ิมเติม เห็นดวยกับคุณประกอบ ท่ีวาประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ขอ
2 ส.ป.ก.จังหวัด สามารถดําเนินการสั่งใหเกษตรกรรายเดิมสิ้นสิทธิ ขอ 3. ส.ป.ก. ไดใหความชวยเหลือดูแล
เกษตรกรท่ีประสบความลมเหลว นาจะนําไปไวในสวนของขอเสนอแนะมากกวา ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับควรจะ
เปนวา ขอมูลท่ีจะไดรับนําไปใชเพ่ือวางแผน ปรับปรุง หรือนําไปแกไข ใชเปนวิธีการดําเนินงานในอนาคต
ฝากทีมงานวิจัยไปพิจารณา

นางบุญธิชา  ชมชื่น ผูเชี่ยวชาญดานการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมเติม จากท่ีเคยศึกษางานวิจัย
การกําหนดวัตถุประสงค หากกําหนดมากเกินไป ในการทําวิจัยจะตอบโจทยวัตถุประสงคคอนขางยาก ใน
ความเห็นนาจะกําหนดวัตถุประสงคใหเนนเฉพาะเรื่องท่ีจะทําการศึกษาเทานั้น และในสวนของกลุมตัวอยางก็ไม
ควรจะมากเกินไป เพราะจะมีผลตอการศึกษาวิจัย

นางสาวพรพรรณ ปะทาเส นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ใหความเห็นวา ถาจะใหได
ประโยชนจากการศึกษานี้จริง ๆ ควรกําหนดขอบเขตเปนพ้ืนท่ี วาพ้ืนท่ีนั้นมีปญหาอยางไร มีแนวทางแกปญหา
อยางไร เพ่ือนํามาเปนตนแบบ

นางสาวพจนันท  กองมาก นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ ผูแทนผูอํานวยการสํานัก-
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี กลาว ใหกําลังใจกับทีมงานวิจัยท่ีทําการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เปนเรื่องท่ีนาสนใจ หาก
สําเร็จก็จะไดรูปแบบแนวทางท่ีจะแกไขปญหาใหเกษตรกรได

/นางสาวจุฑาสิน.ี..
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นางสาวจุฑาสินี ขําวิไล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ นักวิจัย ชี้แจง ปจจุบัน สํานัก
บริหารกองทุน มีขอมูลหนี้สินเกษตรกรอยูในระบบฐานขอมูล ซึ่งสามารถนํามาเชื่อมโยงกับแบบสอบถามท่ีสํารวจ
มาได ไมวาจะเปนเรื่องรายได คาใชจาย ก็จะทําใหไดขอมูลของเกษตรกรท่ีตองการทุกรายทําใหทราบความสามารถ
ในการชําระหนี้ของเกษตรกรได

นางสาวอัจฉรา วัฒนะเจริญ ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดิน เพ่ิมเติม
กองทุนมีปญหาท่ีแบกรับมาตั้งแตป 2547 จนถึงปจจุบัน กรณีมีผูสอบถามวาจะมีวิธีการแกไขอยางไร ไมสามารถ
ตอบได หลังจากท่ีพิจารณาขอเสนอโครงการฯ นี้ไมวาจะเปนการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเปรียบเทียบ
ขอมูล ทําใหทราบถึงแนวทางท่ีจะดําเนินงานตอไป ตอบวัตถุประสงคท่ีวางไวได ในสวนของประโยชนท่ีคาดวาจะ
ไดรับในเรื่องการสั่งใหสิ้นสิทธิเห็นดวยวาไมเก่ียวของกันไมควรเขียนไว เพราะการศึกษา คือ การวิเคราะหขอมูล
เม่ือไดขอมูลออกมาแลวก็เสนอแนวทาง แกปญหาใหเกษตรกร โดยจําแนกออกเปนกลุม ๆ

ประธานคณะกรรมการฯ สอบถาม แบบสอบถามเกษตรกรเปนผูตอบเอง หรือส.ป.ก. จังหวัดเปน
ผูดําเนินการสัมภาษณ

นางสาวจุฑาสินี ขําวิไล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ นักวิจัย ชี้แจง  ส.ป.ก. จังหวัด
สอบถามใหแลวสงให สํานักบริหารกองทุน

ประธานคณะกรรมการฯ เพ่ิมเติม ในเม่ือเปนการสัมภาษณจากส.ป.ก. จังหวัด ก็นาจะปรับ
วัตถุประสงคเปนการศึกษาแนวทางในการแกไขปญหาหนี้สินกองทุนท่ีดินมากกวาเปนการบริหารหนี้กองทุน
เนื่องจากการบริหารหนี้กองทุนเปนการศีกษาท่ีกวางเกินไป ขอบเขตในการศึกษาไมชัด ขอใหผูวิจัยพิจารณา

นางสาวจุฑาสินี ขําวิไล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ นักวิจัย กลาว ขอแกไขโครงการ
เปน “การศึกษาแนวทางการแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกรโครงการกองทุนท่ีดิน”

นางสาววิไลลักษณ เพชรลอม ผูอํานวยการสํานักวิชาการและแผนงาน กลาวเพ่ิมเติม หาก
ปรับแกโครงการเปน “การศึกษาแนวทางการแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกรโครงการกองทุนท่ีดิน” ขอใหพิจารณา
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ควรจะเปนวา ส.ป.ก. มีมาตรการในการท่ีจะแกไขปญหา ไมนาจะถึงในสวนของ
เกษตรกร และขอท่ีวา ส.ป.ก. จังหวัดสั่งใหสิ้นสิทธิก็ไมนาจะมี ควรจะปรับแกเปนอยางอ่ืนหรือจะตัดท้ิงก็ได

นางอาทิตยา พองพรหม ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน เพ่ิมเติม ขอใหปรับแก
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีทําการศึกษาเทานั้น
มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยใหปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

(2) การศีกษากระบวนการปรับปรุงอัตราคาเชาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม
โดย   นางสาวจุฑาสินี  ขําวิไล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ
สํานักบริหารกองทุน

วัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ และวิธีการกําหนดอัตราคาเชาท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมของสํานักงานการปฏิรูป

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
ขอบเขตการศึกษา
หลักเกณฑ รูปแบบ และวิธีการกําหนดอัตราคาเชาท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมของ ส.ป.ก.
วิธีการศึกษา
1. การเก็บรวบรวมขอมูล

1) ขอมูลทุติยภูมิจากการรวบรวมเอกสารของ ส.ป.ก
2) ขอมูลการเพาะปลูกทางการเกษตรของ สศก.

/3) เอกสาร...
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3) เอกสารเผยแพรของหนวยงานอ่ืน
4) ขอมูลจากเครือขายอินเตอรเน็ต

2. การวิเคราะหขอมูล
1) เชิงคุณภาพ ใชวิธีการจัดหมวดหมู ตรวจสอบ พรรณนาความเปรียบเทียบและเชื่อมโยง

ความสัมพันธในประเด็นตางๆ
2) เชิงปริมาณ ใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาสูงสุด คาต่ําสุด รอยละ คามัธยฐาน และคาเฉลี่ย

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ส.ป.ก. ไดรับเอกสารวิชาการไวใชประโยชนเพ่ือเปนฐานขอมูลในการติดตามประเมินผล และ

ปรับปรุงการดําเนินงานดานการเชาท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
2. เจาหนาท่ีและผูสนใจ สามารถนํามาใชศึกษาหาความรูและเพ่ิมพูนประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดําเนินงาน มีนาคม - กันยายน ๒๕๕๘
ท่ีประชุมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
ประธานคณะกรรมการฯ กลาววา การศึกษาเรื่องนี้เปนเรื่องท่ีดี เนื่องจากเปนการศึกษาปญหา

การทํางานท่ีมีอยูแลว และยังไมมีแนวทางท่ีกําหนดชัดเจนในเรื่องของคาเชาท่ีดิน
นางสาววิไลลักษณ เพชรลอม ผูอํานวยการสํานักวิชาการและแผนงาน กลาว ชื่นชมการทํางาน

วิจัยครั้งนี้ เนื่องจากเปนการถายทอดความรู ซึ่งเคยคุยกับ ผอ. กวด. วาควรจะมีการวิจัยในเรื่องท่ีเก่ียวกับเนื้องาน
ท่ีผูปฏิบัติ ปฏิบัติเอง เปนการเก็บรวบรวมนํามาประมวลถายทอดเปนองคความรู หรือเปนคูมือก็ยิ่งดี จากการ
พิจารณาขอบเขตท่ีกําหนดในเรื่องท่ีจะทําการศึกษา เบื้องตนสมบูรณ เนื่องจากเปนขอเสนอโครงการ ในสวนของ
เนื้อหาไวมาพิจารณาใหความเห็นในการนําเสนอครั้งตอไป

นายประกอบ ยิ่งชล ผูอํานวยการกลุมแผนงานวิศวกรรม ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน สอบถาม อัตราคาเชาท่ีระบุไวข้ันต่ํา 60 บาทตอไร ไมทราบอยูในเขตจังหวัดใด

นางสาวจุฑาสินี ขําวิไล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ นักวิจัย ชี้แจง อยูในเขตจังหวัด
ปทุมธานี เนื่องจากการซื้อท่ีดินครั้งแรกเกิดข้ึนตั้งแตป 2519 ในขณะนั้นราคาไรละ 2,000 บาท คิดคาเชาอัตรา
3% จากราคาท่ีซื้อมา หรือเจาของท่ีดินเคยจายเทาไรก็จายเทานั้น ซึ่งก็ยังใชเกณฑนี้มาจนถึงปจจุบัน ซึ่งหากปรับ
มาใชเกณฑใหมนี้ จําเปนตองมีการศึกษาวิจัย วามีผลกระทบตอผูเชาหรือผูใหเชาอยางไรบาง ซึ่งกรอบแนวคิดนี้ยัง
ไมชัดเจน เบื้องตนจึงไดรวบรวมเอกสารไวกอน

นางสาววิไลลักษณ เพชรลอม ผูอํานวยการสํานักวิชาการและแผนงาน กลาวเพ่ิมเติม จากท่ี
คุณประกอบสอบถาม ในฐานะท่ีเดิมเคยดําเนินงานในท่ีดินเอกชนมาตลอด ในสมัยกอนจัดซื้อท่ีดินในราคา 1,800 บาท
สูงสุดไมเกิน 3,000 บาท เพราะฉะนั้นคาเชา 30 บาทก็ยังมีอยูถาในกรณีท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลงผูเชา จึงเปนเรื่อง
ท่ีนาสนใจมาก เนื่องจากอัตราคาเชาท่ีดินของ ส.ป.ก. มีอัตราท่ีหางกันมาก และตอไปก็ยิ่งสูงข้ึน จึงตองการให
ศึกษาเพ่ือจะไดทราบผลกระทบในเรื่องตาง ๆ และในการซื้อท่ีดินตอไปในอนาคตจะมีทิศทางอยางไร

นายประกอบ ยิ่งชล ผูอํานวยการกลุมแผนงานวิศวกรรม ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน สอบถาม สิ่งท่ี สบท. ไมไดคิดมานานคือเรื่องการคิดคาเชาท่ีดิน จากพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี ถาในปจจุบัน
ไปตรวจสอบดู คาท่ีดินจะตกไรละ 1 ลานบาท สิ่งท่ีละเลยมานาน คือไมไดคิดจะพัฒนา ปรับปรุงเพ่ิมเติม ทําให
ขาดโอกาสไปในหลาย ๆ เรื่อง หรือแมแตการศึกษาของทานเลขาธิการวีระชัย ท่ีศึกษาในเรื่องประเมินมูลคาท่ีดิน
เพราะฉะนั้นถาไมนําการศึกษานี้มาตอยอด ถือวาเปนการศึกษาท่ีสูญเปลา อยากฝากนักวิจัย วาสิ่งท่ีปรากฏใน
ปจจุบันกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนในอดีตควรจะแกไขปรับปรุงอยางไร จากการศึกษาครั้งนี้ ถาราคาท่ีดินสูงข้ึนแตยังเก็บคาเชา
เพียง 10 บาทหรือ 60 บาท ส.ป.ก. ก็ไปไมรอด ถาศึกษาแลวขอใหนํามาเชื่อมโยงกับการประเมินมูลคาท่ีดินและ
หาแนวทางวาจะแกไขปญหาไดอยางไร /นางสาวจุฑาสิน.ี..



- 14 -

นางสาวจุฑาสินี ขําวิไล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ นักวิจัย ชี้แจง จากปญหานี้ถึง
คิดท่ีจะทําการศึกษา เชน จากเดิมท่ีเคยเก็บ 60 บาทจากราคาท่ีดินไรละ 2,000 บาท ปจจุบันท่ีดินตรงนั้นราคา
ไรละ 1 ลานบาท ถาปรับราคาตามเกณฑซึ่งเวียนตามมติ คปก. ไปแลว ก็จะตองจายคาเชาไรละประมาณ 400 บาท
ปญหาคือผลกระทบจะเกิดอะไร ผูเชาจะยอมจายหรือไม หากจะวิจัยเชิงปริมาณเปรียบเทียบอยางเดียวคงไมได ซึ่ง
การท่ีจะทําวิจัยตองดูวาผลกระทบจากเกณฑท่ีออกไปนีมี้ผลอยางไร และ คปจ. จะมีความเห็นอยางไร

ประธานคณะกรรมการฯ กลาววา เรื่องนี้เปนเพียงแนวทางท่ีจะศึกษาไมใชเปนวิธีท่ีจะบังคับใช
ทุกอยางไมวาจะเปนกฎหมาย หรืออะไรก็ตาม เดิมท่ีมีอยูก็ดําเนินการไปตามของเดิม ไมไดจะไปยกเลิก ตราบใดท่ี
มีการเปลี่ยนหรือเปลี่ยนคนใหม ก็อาจจะมาเริ่มกันใหม โดยใหอยูในเรื่องของหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขใน
คปก. และขอสอบถามนักวิจัย การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลจาก ส.ป.ก. ท้ังหมดใชหรือไม หรือมีขอมูลเปรียบเทียบจาก
สวนราชการอ่ืน

นางสาวจุฑาสินี ขําวิไล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ นักวิจัย ชี้แจง ใชขอมูลจาก
สวนราชการอ่ืนประกอบ ไมวาจะเปนการรถไฟ กรมธนารักษ เปนการรวบรวมกระบวนการท่ีศึกษามาท้ังหมด
ตั้งแตป 2556 – 2557 ซึ่งมีคณะทํางานระดับกองภายใน ส.ป.ก. ตลอดจนมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เชิญ
ผูเชี่ยวชาญจากกรมธนารักษ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาใหขอมูล และมี
การจัดเวทีระดมความคิดระหวาง ปทจ. จังหวัด กับสวนกลาง ศึกษาจนกระท่ังไดขอสรปุวาจะใชราคากรมธนารักษ
เปนเกณฑในการกําหนดอัตราคาเชาใหม

ประธานคณะกรรมการฯ สอบถาม ศึกษาในสวนของคาเชาท่ีดินอยางเดียว ไมรวมการประเมิน
มูลคาท่ีดินใชหรือไม

นางสาวจุฑาสินี ขําวิไล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ นักวิจัย ชี้แจง กําหนดคาเชา
อยางเดยีว ในสวนการประเมินมูลคาท่ีดินเปนวิธีหนึ่งท่ีใชพิจารณารายไดของผูใหเชา ซึ่งมีการพิจารณารวมกันกับ
ส.ป.ก. จังหวัด วาจะไมใชวิธีนั้นเนื่องจากมีขอจํากัดในการหาขอมูลของ ส.ป.ก. จังหวัด

ประธานคณะกรรมการฯ กลาววา ท่ีถามเชนนี้จะนํามาพิจารณาวาผลงานเรื่องนี้เหมาะสมท่ีจะ
เปนเอกสารวิชาการ หรือเอกสารปฏิรูปท่ีดิน ดูจากขอมูลหากมีการนําขอมูลจากหนวยงานอ่ืนมาเปรียบเทียบก็
สามารถเปนเอกสารวิชาการได แตถาเปนขอมูลเฉพาะภายใน ส.ป.ก. ก็จะเปนเพียงเอกสารปฏิรูปท่ีดิน

นางอาทิตยา พองพรหม ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน เพ่ิมเติม จากทาน
ประธานคณะกรรมการฯ ในเรื่องของเนื้อหาอาจจะตองพิจารณาหลังจากท่ีจัดทําเอกสารแลวมีการนําเสนอหรือ
ใกลจะดําเนินการเสร็จแลวมานําเสนอ ถาหากมีการวิเคราะห สังเคราะห เพ่ิมเติมก็อาจจะเปนเอกสารวิชาการได
แตถาหากเปนแคการรวบรวมข้ันตอน กระบวนการ หลักเกณฑ รูปแบบท่ีเราศึกษามาแลวเอามาจัดหมวดหมู วาง
ระบบใหอานแลวงายและสามารถอางอิงได ก็อาจจะเปนเอกสารปฏิรูปท่ีดิน เปนลักษณะคูมือ

ประธานคณะกรรมการฯ กลาววา เรื่องนี้เห็นวาเปนประโยชนตอเกษตรกร เห็นควรใหดําเนินการศึกษาตอ
มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยใหปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

(3) การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานจัดท่ีดิน
ในโครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม

โดย   นางสุนทรี  ศักดิ์ประชาวุฒิ นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ
นางสาวเยาวลักษณ  แกวยอด นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ
นางสาวเกยูร  เมาทอง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักวิชาการและแผนงาน

วัตถุประสงค
1. เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการจัดท่ีดินโครงการสรางและพัฒนา

เกษตรกรรุนใหมของ ส.ป.ก. จังหวัด
/2. เพ่ือคนหา...
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2. เพ่ือคนหาสภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดท่ีดินโครงการสรางและพัฒนา
เกษตรกรรุนใหม

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานจัดท่ีดินของโครงการสรางและพัฒนา
เกษตรกรรุนใหม

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ทราบหลักเกณฑ ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการจัดท่ีดินในโครงการฯ ของแตละพ้ืนท่ี
2. ทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดท่ีดินโครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
3. ไดแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานจัดท่ีดินในโครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมให

มีประสิทธิภาพมากข้ึน
ระเบียบวิธีวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
2. พ้ืนท่ีและประชากร ส.ป.ก. จังหวัด ท่ีดําเนินการโครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม

ท่ีมีการจัดท่ีดินใหเกษตรกรผูเขารวมโครงการฯ เขาทําประโยชนท้ังในท่ีดินรัฐและท่ีดินเอกชน ใน 4 ภาคๆ ละ 2
จังหวัด รวม 8 จังหวัด

3. กลุมเปาหมาย
1) ผูบริหาร ส.ป.ก.
2) เจาหนาท่ี ส.ป.ก. สวนกลางท่ีเก่ียวของ และเจาหนาท่ี ส.ป.ก. จังหวัดท่ีรับผิดชอบโครงการฯ
3) เกษตรกรท่ีไดรับการจัดท่ีดินใหทําประโยชนในโครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม

แตละรุนท่ีอยูในพ้ืนท่ี รุนละ 2 คน
4.การเก็บรวบรวมขอมูล

1) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
2) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)

 (1) จากการสังเกต
 (2) จากการสัมภาษณเชิงลึก

- ผูบริหาร ส.ป.ก. เจาหนาท่ี ส.ป.ก. สวนกลาง
- ส.ป.ก.จังหวัด ท่ีรับผิดชอบโครงการ
- ผูแทนเกษตรกรท่ีไดรับการจัดท่ีดินโครงการฯ

5. การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยการรวบรวมขอมูล จัดหมวดหมู
สรุปขอมูลแตละประเด็น และตีความเปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของใชเปนแนวทางปรับปรุงการ
ดําเนินงานจัดท่ีดนิของโครงการฯ

ระยะเวลาการวิจัย เดือนตุลาคม 2557 ถึง ธันวาคม 2558
ท่ีประชุมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
นายวินัย เมฆดํา นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาเกษตรกรรุนใหม

ใหความเห็นวา ขอชื่นชมนักวิจัยท่ีจะทําการศึกษาในเรื่องนี้ ซึ่งเปนเรื่องท่ีกวางพอสมควร พิจารณาจาก
รายละเอียดกับ Power Point ไมตรงกัน ขอใหพิจารณาปรับแก ในสวนของโครงการนักวิจัยมีการศึกษาขอมูลมา
พอสมควร โครงการนี้เปนโครงการท่ีมีมายาวนานและมีการปรับเปลี่ยนพอสมควร ท่ีมาและความสําคัญของ
โครงการยังไมครบถวน อาจตองเพ่ิมเติมในสวนของรายละเอียดเพ่ือใหเห็นภาพความสําคัญ และคําถามของ
งานวิจัยวาท่ีทําการศึกษาไปจะเกิดประโยชน และไดความรูใหมอะไรบาง จากขอ 3 จะเห็นวาปญหาของโครงการ

/อาจจะ...
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อาจจะมองได 2 สวนภายใตภารกิจของ ส.ป.ก. เกษตรกรรุนใหมประกอบดวยเรื่องหลัก ๆ 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ
การตั้งโครงการ การพัฒนาการเรียนรู เรื่องท่ีสอง คือ เรื่องการจัดท่ีดิน ซึ่งในการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาการจัดท่ีดิน
ของโครงการคอนขางมีปญหา ขอใหพิจารณาเพ่ิมเติมรายละเอียดของรูปแบบของคณะกรรมการฯ ซึ่งมี
ปลัดกระทรวงฯ เปนประธาน ในสวนของการพัฒนาฯ จะมีดวยกัน 2 ระยะ ระยะแรกเปนการพัฒนาคนท่ีวางงาน
เขาสูอาชีพ ประกอบดวย รุน 1 ถึงรุน 4 โดยมีการปรับเปลี่ยนตั้งแตรุนท่ี 5 เปนตนไป  เพราะฉะนั้น
กระบวนการวิจัยและการกําหนดกลุมเปาหมายควรมีการแบงแยกใหชัดเจนวาเปาหมายท่ีจะไปศึกษาอยูใน
กลุมไหน อยางไร

จากท่ีกลาวในเรื่องผลการดําเนินงานโครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมไมประสบ
ความสําเร็จเทาท่ีควร ไมควรระบุเนื่องจากการศึกษาเปนเรื่องของการจัดท่ีดิน ขอใหระบุใหชัดเจน และเห็นดวยท่ี
จะศึกษาพ้ืนท่ีใน จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาจริงๆ
ท้ังนีข้อใหทบทวนวรรณกรรมในเรื่องท่ีดินรองรับเกษตรกรในโครงการฯ กอนท่ีจะนําท่ีดินเขาสูโครงการ มีท่ีมาท่ีไป
อยางไร ตองนําเขาท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาดวย จะเห็นวาท่ีดินท่ีเขารวมโครงการฯ จะมีท้ังท่ีเปนท่ีดินเอกชน และ
ท่ีดินของรัฐ ในสวนของการจัดท่ีดินท่ีไมประสบความสําเร็จ เคยหารือกับคณะกรรมการฯ และมีบันทึกอยูใน
รายงานการประชุมวาสวนใหญท่ีดินท่ีเขารวมโครงการฯ เปนท่ีแหงแลง ดินเลว ยกตัวอยางท่ีวังดง จังหวัด
กาญจนบุรี มีมาเปน 10 ป แตโครงการเกษตรกรรุนใหมเขาไปใชพ้ืนท่ีเม่ือป 52 ท้ังนี้ในสวนโครงการฯ ท่ี
ดําเนินการสําเร็จก็มี และขอใหตรวจสอบคําถูกคําผิดแกไขใหถูกตอง เพราะรายละเอียดเปนเรื่องสําคัญ ในสวน
ของ Contract Farming ตีความใหชัด ท่ีถูกคือการตลาดนําการผลิต ใหวงเล็บและใหคําจํากัดความวา Contract
Farming คืออะไร

ในสวนของคุณสมบัติของผูสมัครเขารวมโครงการฯ ควรแยกใหชัดวาเปนของหลักสูตรใด ใน
เนื้อหาระบุไวเปนคุณสมบัติรวมท้ัง 2 หลักสูตร ควรจะแยกออกจากกันใหชัด เรื่องบทบาทหนาท่ี ข้ันตอนการจัด
ท่ีดิน การเปรียบเทียบโครงการบมเพาะและโครงการเกษตรกรรุนใหมก็ชัดเจนดี แตลําดับความเปนมาของ
โครงการตั้งแตป 52 เปนตนมามีการปรับเปลี่ยนหลายครั้ง ทําใหโครงการท่ีสรุปมาไมตรงกัน ยกตัวอยาง หลักสูตร
บมเพาะท่ีระบุวาอบรมเตรียมความพรอม 3 เดือนในวิทยาลัยการเกษตรฯ แตหลักสูตรบมเพาะปจจุบันอบรมใน
วิทยาลัยเกษตรฯ 5 วัน หลังจากนั้นสงเขาพ้ืนท่ี ส.ป.ก. 3 เดือน และการรับเบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาท ก็ไมนาใช
ขอใหตรวจสอบอีกครั้ง หลักสูตรรุนใหมในสวนของการอบรมก็ไมชัด เดิมรุน 1 รุน 2 ใชเวลาอบรมในวิทยาลัยฯ
3 เดือน อยูในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. 3 เดือน แตเม่ือป 2555 มีการปรับเปลี่ยนเปนอบรมในวิทยาลัยฯ 2 เดือน อยูใน
พ้ืนท่ี 4 เดือน ควรจะระบุใหชัดวากลุมเปาหมายท่ีจะทําการศึกษากลุมใด จะศึกษาเรื่องของ “คน” หรือจะศึกษา
“ท่ีดิน” กําหนดใหชัด ถาท่ีดิน ระบุเลยวาพ้ืนท่ีไหน ในท่ีนีย้ังไมไดระบพ้ืุนท่ีใชหรือไม

นางสุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ นักวิจัย ชี้แจง พ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา
กําหนดไว 8 จังหวัด 4 ภาค อยูในระหวางศึกษาขอมูลเพ่ือเลือกจังหวัด

ประธานคณะกรรมการฯ เพ่ิมเติม ภาคละ 2 จังหวัด แตนักวิจัยยังไมไดกําหนดจังหวัดท่ีชัดเจน
เนื่องจากเปนเพียงขอเสนอโครงการท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาวาจะใหดําเนินการตอหรือไม ยังไมไดทําการวิจัย

นายวินัย เมฆดํา นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
เพ่ิมเติม ในเรื่องของหลักสูตรบมเพาะขอใหเพ่ิมรายละเอียด วาตองมีการทดลองเขาทําประโยชนชั่วคราว 2 ป โดย
หากจะหาขอมูลเพ่ิมเติมสามารถไปหาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของมีประมาณ 17 ชิ้น เปนความรวมมือระหวาง มก.
กับ สกว. นาจะเปนประโยชนทําใหเห็นภาพโครงการวิจัยชัดเจนข้ึน การใหนิยามเกษตรกรรุนใหม เกษตรกร
ผูเขารวมโครงการ ระบุใหชัดเจน วาเกษตรกรรุนไหน ได ส.ป.ก. 4-01 หรือยัง หรือการประเมินคนก็ตองใหชัด
กรณีระบุ 8 จังหวัด เกษตรกรรุนใหมรุนละ 2 คน บางพ้ืนท่ีมีเกษตรกรแครุนเดียว บางพ้ืนท่ีมีครบ 4 รุน บางพ้ืนท่ี
มีตั้งแตรุน 5 รุน 6 รุน 7 เพราะฉะนั้นตองศึกษาขอมูลเพ่ือใหไดคําตอบท่ีเปนประโยชน ในสวนของขอเสนอแนะ

/เชิงนโยบาย...
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เชิงนโยบาย ระบุ ใหชัดเลยวาจะเสนอนโยบายอะไรตองการใหแกไขหรือเ พ่ิมเติมอะไร เพ่ือผูบริหาร
ส.ป.ก. จะไดแกไขปญหาเพ่ิมเติมกระบวนการพัฒนาฯ ตอไปได

นายประกอบ ยิ่งชล ผูอํานวยการกลุมแผนงานวิศวกรรม ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน เพ่ิมเติม เรื่อง “จัดท่ีดิน” กับ “การปฏิรูปท่ีดิน” ตางกันหรือไม เพราะคนจะเขาใจอยูเสมอวา งานจัด
ท่ีดิน คือ การใหเอกสารสิทธิ มีการแจกเอกสิทธิอยางเดียว ไมไดมองถึงการพัฒนาฯ อ่ืน ๆ ฝากถามผูวิจัยวา
งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน 156,000 บาท นําไปใชเพ่ือดําเนินการอะไรบาง มีแผนการดําเนินงานอยางไร

นางสุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ นักวิจัย ชี้แจง นําไปใชในการเก็บ
ขอมูลเปนคาใชจายในการเดินทางของทีมงาน ซึ่งทีมงานมีดวยกัน 4 คน และกําหนดพ้ืนท่ีไว 8 จังหวัด

นายประกอบ ยิ่งชล ผูอํานวยการกลุมแผนงานวิศวกรรม ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน เพ่ิมเติม จะแสดงใหเห็นวาในชวงของการเก็บขอมูลไมมีการระบุวาไปเก็บขอมูลใน 8 จังหวัด แผนงาน
จะตองควบคูกับงบประมาณ ขอใหเพ่ิมเติมขอมูลใหครบถวน
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหดําเนินการวิจัย โดยใหปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการฯ
(4) การมีสวนรวมของเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวไร

ในเขตปฏิรูปท่ีดินภาคใต
โดย   นางอาทิตยา  พองพรหม นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ

สํานักวิชาการและแผนงาน
นายวิสุทธิ์ เลิศไกร วิศวกรการเกษตรชํานาญการ
สํานักพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน
นายประเสริฐ กองสง นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
และคณะนักวิจัยกลุมวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน สวผ.

วัตถุประสงค
1. เพ่ือวิเคราะหสถานการณ สภาพปญหา และศักยภาพ และจัดทําแผนพัฒนาการผลิตขาวไร

ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน
2. เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูในการนํานวัตกรรมมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวไร
3. เพ่ือรวมสรุปบทเรียน การพัฒนาองคความรูและการใชนวัตกรรมในการผลิตขาวไรของ

เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. เครือขายเกษตรกรมีแผนการพัฒนาการผลิตขาวไร
2. เกษตรกรมีความรูเก่ียวกับการใชนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวไร
3.  มีบทเรียนการพัฒนาองคความรูและการใชนวัตกรรมในการผลิตขาวไร ของเกษตรกรในเขต

ปฏิรูปท่ีดินท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานพ้ืนท่ีศึกษาและกลุมเปาหมาย  เครือขายเกษตรกรท่ีปลูกขาวไรในเขตปฏิรูปท่ีดิน

อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช และ อ.คลองทอม จ.กระบี่
2. ขอบเขตดานเนื้อหา
     1) สถานการณ สภาพปญหา และศักยภาพ ในการผลิตขาวไรของเกษตรกรในเขตปฏิรูป

ท่ีดินภาคใต
2) กระบวน...
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     2) กระบวนการเรียนรูและการนํานวัตกรรมท่ีเหมาะสมไปใชในกระบวนการปลูกขาวไร
ในแตละข้ันตอนของการผลิต

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้ไดประยุกตใชกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory

Action Research: PAR) โดยเนนกระบวนการเรียนรูและมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของกระบวนการวิจัย
ข้ันตอน และกระบวนการวิจัย
1. การวางแผน (Planning)
2. การปฏิบัติ และการสังเกต (Action & Observation)
3. การสะทอนการปฏิบัติ (Reflection)
ระยะเวลาการวิจัย เดือนกุมภาพันธ 2558 ถึง เดือน กรกฎาคม 2559 รวม 18 เดือน
ท่ีประชุมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
ประธานคณะกรรมการฯ กลาว เชิญคณะกรรมการฯ ทานใดมีขอคิดเห็นอะไรบางเชิญเสนอ

ความเห็น ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ไดเชิญ ผอ. กลุมพัฒนาเกษตรกรและเครือขายผูนํา ในฐานะเปนผูรับผิดชอบเรื่อง
นี้โดยตรง เพ่ือใหคําแนะนํากับนักวิจัย

นายประดิษฐ  ใจรังษี นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาเกษตรกร
และเครือขายผูนํา ใหความเห็น จากประเด็นท่ีนําเสนอ วัตถุประสงค เนื้อหา ขอบเขตการวิจัย และผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ พิจารณาแลวสอดคลองกันดี โดยเฉพาะในทางการพัฒนาฯ กลุมท่ีดูแลเรื่องนี้ในการปฏิบัติท่ีผานมา การ
พัฒนาทุกรูปแบบก็จะมีปญหาอยูบาง แตวาถาพิจารณาจากเนื้อหาของการวิจัย ขอบเขต นาจะเปนแนวทางท่ีเปน
ประโยชนสามารถนําไปใชในการพัฒนาไดจรงิ ขอใหกําลังใจกับนักวิจัย

ประธานคณะกรรมการฯ สอบถาม ทีมวิจัยจะเปดรับผูรวมวิจัย จาก สพท. บางหรือไม
นางอาทิตยา พองพรหม ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน ชี้แจง ไดมีการเชิญทาง

คุณประดิษฐไวแลว รวมถึงนองๆ หลายคนท่ีอยู สพท.  นาจะอยูระหวางการตัดสินใจ
ประธานคณะกรรมการฯ ใหขอคิด เพ่ือจะไดเกิดประโยชนการพัฒนารวมกัน ถา สพท. ไปรวม

วิจัยดวย ก็จะไดทราบถึงรูปแบบ และจะไดนําไปใชประโยชนไดจริง เปนประโยชนใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีตอไป
นางบุญธิชา  ชมชื่น ผูเชี่ยวชาญดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน แสดง

ความเห็นคิด ชื่นชมโครงการนี้เปนการตอยอดของโครงการท่ี ส.ป.ก. ไปทํารวมกัน เพ่ืออนุรักษพันธุขาวพ้ืนบานไว
ท่ีทางภาคใต ซึ่งเจาหนาท่ีท่ีอยู ส.ป.ก. จังหวัด ท่ีอยูในกระบวนการเรียนรูท่ีจังหวัดพัทลุง ก็ไดนําไปใชท่ีจังหวัด
กระบี่ แตปจจุบันยายมาอยูท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช นาจะเปนตัวแทนภาคใตได เพราะวามีความหลากหลายของ
พันธุขาวไร สงสัยวาทําไมไมศึกษาท่ีจังหวัดชุมพรอีกที

ประธานคณะกรรมการฯ เพ่ิมเติม จังหวัดชุมพรมีผูศึกษาไวดีอยูแลว เห็นดวยท่ีลงไปศึกษาใน
พ้ืนท่ีภาคใต เพ่ือท่ีจะไดดําเนินการเองท้ังหมด และจะไดมีความชํานาญในพ้ืนท่ี

นายศักดิ์ชาย แกวศรีนวล หัวหนาผูตรวจราชการกรม ใหขอคิดเห็น ในเรื่องของขอบเขตเปนสิ่งท่ี
ดี แตมีขอจํากัดประเภทขาวไรในภาคใต ถาเปนสวนยาง อายุยางประมาณ 3 ป 4 ป ก็ยังปลูกได หรือปาลมก็
เหมือนกันอายุสัก 3 ป ก็ยังใชไดอยู เดิมมีท่ีเยอะ การปลูกขาวไรในภาคใตมีปญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยว กลายเปน
แหลงอาหารของนกของหนู สุดทายก็ถอดใจซื้อดีกวา แตในตอนนี้ถือวาเปนเวลาท่ีเหมาะสม เนื่องจากวิกฤตราคา
ยางตกต่ํา แตยังดีท่ีมีปาลมน้ํามันและอาชีพประมงท่ีพอจะเลี้ยงตัวเองได ทีนี้มามองท่ีขาวไร ตอนนั้นมีโอกาสไดคุย
กับทาน ผอ. สพท. ท่ีมีขาวไปบุกเบิกท่ีจังหวัดตรัง มีการนําพันธุขาวจากทุกภาคมาทดลอง มีโรงสีในสวนยาง แต
ปลูกนอยมากไดอยูประมาณสัก 4-5 กลอง ตอนนี้สวนยางเริ่มจะแก เกษตรกรก็เริ่มหันมาสนใจแหลงอาหารของ
ตนเอง ในชวง 2-3 ปแรก เปนเวลาท่ีเหมาะจะไปทําการศึกษาวิจัย ใหเกิดเปนผลเกิดประโยชนข้ึนมา เห็นดวยท่ี
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จะทําการศึกษา แตคุณประเสริฐ เจาหนาท่ีส.ป.ก. นครศรีธรรมราช ไมใชคนพ้ืนท่ีภาคใต พ้ืนเพเปนคนจังหวัด
เพชรบูรณแตสนใจในเรื่องนี้ ถาลงไปศึกษา สามารถประสานงานกับอีก 2 ทานไดในเรื่องสถานท่ีหรือดานขอมูลท่ี
จะการศึกษา จังหวัดพัทลุง ศูนยฯของนายบุญชู เพชรรักษ และท่ีจังหวัดตรัง ศูนยฯของนายลาภ ชูเมือง

นางสาวพจนันท  กองมาก นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ ผูแทนผูอํานวยการสํานัก-
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี สอบถาม ประโยชนท่ีจะไดรับจากนวัตกรรมท่ีใชในขาวไรทางภาคใต สามารถนําไป
ทําขาวไรในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดหรือไม

ประธานคณะกรรมการฯ กลาววา ตองรอผลการวิจัยกอนถึงจะรูวาไดหรือไมได เพราะตอนนี้ยัง
เปนเพียงขอเสนอโครงการวิจัย เพราะฉะนั้นยังไมมีขอมูลท่ีจะสามารถตอบเชิงวิเคราะหได

นายวินัย เมฆดํา นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
ใหความคิดเห็นวา จากการทํางานวิจัยกับ อ.ดร.รวมจิตร นกเขา ท่ีจังหวัดชุมพร เปนหลักสูตรชาวนามืออาชีพท่ี
มองเห็นในเรื่องของคุณคา ขอมูลขาวไร ส.ป.ก. เคยไปของานวิจัยกับ สวก. ทาง สวก. ไมให เนื่องจากมองขาวไร
ไมใชพืชเศรษฐกิจ ทําใหตัวขาวไรดอยคุณคา ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังก็ตอสูใน
เรื่องนีพ้อสมควร ประเด็นท่ีนาสนใจมี 3 เรื่อง คือ 1) คุณคาของขาว เปนขาวท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะตั้งแตจังหวัด
ชุมพรลงไป 2) ความม่ันคงทางอาหารซึ่งถือเปนเรื่องใหญ เนื่องจากพ้ืนท่ีปลูกขาวในภาคใต ปจจุบันลดลงมาก
และชาวบานเห็นความสําคัญของความม่ันคงทางอาหาร เพราะวาพืชเศรษฐกิจไมสามารถบริโภคได ขาวไรจึงเปน
จุดขายจุดหนึ่ง 3) การอนุรักษพันธุกรรม ถาไมมีการอนุรักษพันธุกรรมขาวไรในภาคใตไวก็จะหายไป  งานวิจัยเรื่อง
นี้เปนเรื่องท่ีดี หากเพ่ิมเติมใน 3 เรื่องขางตนก็จะทําใหผลงานสมบูรณยิ่งข้ึน

ประธานคณะกรรมการฯ กลาวเพ่ิมเติม เห็นชอบใหดําเนินการงานวิจัย โดยมอบหมายให
ผูเชี่ยวชาญฯ บุญธิชา เปนผูอานผลงาน เนื่องจากเปนผูท่ีศึกษาในเรื่องพันธุกรรมขาวอยูแลว

นางบุญธิชา  ชมชื่น ผูเชี่ยวชาญดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน กลาว
ฝากนักวิจัยหาตัวอยางพันธุขาวเจาท่ีไมมีพันธุปนและเดนท่ีสุดของทางภาคใต เพ่ือนําไปวิเคราะหคุณคาโภชนาการ
ซึ่งขณะนีร้วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลวิเคราะหคุณคาโภชนาการขาว โดยขอใชงบของมหาวิทยาลัยมหิดล
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหดําเนินการวิจัย โดยใหปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการฯ
(5) การใชประโยชนท่ีดินอยางย่ังยืนดวยการพัฒนาระบบวนเกษตรของเกษตรกร

ในเขตปฏิรูปท่ีดิน
โดย   นางอาทิตยา  พองพรหม นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ

นายณัฐพล   ขานหมัด นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ
นางสาวอนุสรา  มูลปอม นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ
นางสาวพรพรรณ  ปะทาเส นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักวิชาการและแผนงาน

วัตถุประสงค
1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสูระบบวนเกษตร

ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพ่ือศึกษาองคความรู ภูมิปญญา และวิธีการจัดการระบบวนเกษตรในรูปแบบท่ีแตกตางกัน
3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน

ดวยระบบวนเกษตร

/ประโยชน...



- 20 -

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. เกษตรกรและชุมชนสามารถใชประโยชนท่ีดินหรือทรัพยากรในพ้ืนท่ีไดอยางยั่งยืน และ

ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรทองถ่ิน
2. แนวทางและองคความรูสําหรับเผยแพรใหกับหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีสนใจดานการ

จัดการระบบวนเกษตร
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี เขตปฏิรูปท่ีดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ขอบเขตดานประชากร เกษตรกรท่ีจัดการการใชประโยชนท่ีดินดวยระบบวนเกษตร
3. ขอบเขตดานเนื้อหา

1) ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสูระบบวนเกษตร
2) องคความรู ภูมิปญญา วิธีการจัดการ และการใชประโยชนจากผลผลิตในระบบวนเกษตร
3) แนวทางการใชประโยชนท่ีดินอยางยั่งยืนดวยระบบวนเกษตร

ระเบียบวิธีวิจัย
1. การเลือกพ้ืนท่ีศึกษา มีการเลือกแบบเจาะจง โดยสอบถามจากเจาหนาท่ี ส.ป.ก.จังหวัดหรือ

ผูรู และลงสํารวจพ้ืนท่ีเบื้องตน
2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

1) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอมูลจากแหลงท่ีมีผูรวบรวมไวแลว
2) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) สัมภาษณเชิงลึก โดยใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง

ปฏิทินการผลิต และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม
การวิเคราะหขอมูล มีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ระยะเวลาการวิจัย เดือนพฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2559 รวมระยะเวลา 18 เดือน
ท่ีประชุมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
ประธานคณะกรรมการฯ สอบถาม ทางทีมวิจัยไดประสานกับทาง สพท. บางหรือไม โดยเฉพาะ

กลุมอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอม เพราะวามีพ้ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบและเคยทํางานรวมกันกับคนในพ้ืนท่ี
อยูแลว ไดชวนเขาทีมวิจัยดวยหรือไม

นายณัฐพล ขานหมัด นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ นักวิจัย ชี้แจง มีการประสานกับคุณ
ชัชวาล ชื่นนอก สอบถามถึงขอมูลท่ีนาใจ และกิจกรรมตางๆ ในพ้ืนท่ี มีขอมูลอะไรท่ีนาสนใจ เบื้องตนไดลงไป
สํารวจพ้ืนท่ีในจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งพ้ืนท่ีเหลานี้เปนพ้ืนท่ีท่ีกลุม
อนุรักษเคยลงไปทํางานอยูแลว

ประธานคณะกรรมการฯ สอบถาม แตยังไมไดเชิญเขารวมทีมวิจัยดวยใชหรือไม
นายณัฐพล ขานหมัด นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ นักวิจัย ชี้แจง ประสานเบื้องตนแตยังไม

เชิญอยางเปนทางการ
ประธานคณะกรรมการฯ เสนอความเห็น นาจะเชิญมารวมในทีมงานวิจัย แตถาไมรวมก็ไม

เปนไร เพียงแตเห็นวานาจะสอดคลองกับงานพัฒนาท่ีทางกลุมฯ ทําอยู จะไดเพ่ิมทักษะและวิธีการตางๆ  ในเรื่อง
การศึกษาการวิจัยไปดวย

นายณัฐพล ขานหมัด นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ นักวิจัย ชี้แจง จากการสํารวจพ้ืนท่ี
เบื้องตน เห็นไดชัดวาผลท่ีเกิดสวนใหญเกิดมาจากโครงการท่ีกลุมอนุรักษฯ เคยทําไว เชน ในพ้ืนท่ีของจังหวัด
มหาสารคาม เปนตน
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นายประกอบ ยิ่งชล ผูอํานวยการกลุมแผนงานวิศวกรรม ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน แสดงความเห็น จากท่ีทานประธานกลาว การอนุรักษเปนงานท่ีตองมีความตอเนื่อง รวมกับทองถ่ินมี
การอนุรักษพ้ืนท่ี ซึ่งเก่ียวเนื่องกับปญหา สภาวะแวดลอมทางภูมิอากาศ ซึ่งเคยไปประชุมท่ีกระทรวงฯ ในเรื่องของ
การปองกันหมอกควัน และไฟปา ดานวนเกษตร จะเปนตัวชวยปองกันอยางยั่งยืน ตอนนีก้ารแกปญหา คือ การดับไฟ
ไดเสนอท่ีกระทรวงฯ วาการแกปญหาหมอกควัน ไฟปา ตองทําในระยะยาว พ้ืนท่ีสูงควรปลูกปาใหชัดเจน  และ
รักษาสภาพแวดลอม ซึ่งจะเก่ียวเนื่องกับกระบวนการ ถานํามาเชื่อมโยงใหตรงจุดนั้นได ก็จะทําใหผลงานเรื่องนี้มี
คุณคามากข้ึน ในอนาคตตอไปการปองกันสภาวะแวดลอมของโลกเปนสิ่งท่ีตองทํารวมกัน ขอฝากผูวิจัยวาถาทํา
เรื่องนี้ไดก็จะทําใหงานของ ส.ป.ก. ชัดเจนมากยิ่งข้ึน

นางอาทิตยา พองพรหม ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน กลาวเพ่ิมเติม ขอ
อนุญาตถือโอกาสนี้เชิญกลุมอนุรักษฯ เขารวมโครงการวิจัยนี้  ตอเนื่องจากคุณประกอบ ในเรื่องของการอนุรักษ มี
งานวิจัยชิ้นหนึ่งท่ีเสนอไปเม่ือครั้งท่ีแลว เรื่องปาหัวไรปลายนา ซึ่งจะเปนชุดท่ีเก่ียวเนื่องกันกับเรื่องนี้ เม่ือลงไป
สํารวจพ้ืนท่ีเห็นสภาพปญหาพอสมควร ท้ังในเรื่องของความหวาดกลัวไมไดท่ีดินถาเก็บตนไมไว หรือวาเรื่องของ
กระแสของพืชเศรษฐกิจ มีหลายปจจัยท่ีเขามาเก่ียวของ ผูท่ีอนุรักษปาหัวไรปลายนาไว ในปจจุบันมีอยูจํานวนหนึ่ง
เพียงแตวายังไมมีฐานขอมูลยังไมไดทําการสํารวจ ทีมวิจัยท่ีศึกษาในเรื่องท่ีแลวถือโอกาสลงไปสํารวจครั้งเดียวกัน
คือพ้ืนท่ีใน 3 จังหวัด ท่ีมีเกษตรกรท่ีเก็บพ้ืนท่ีปาหัวไรปลายนาไว แลวบังเอิญไปพบเกษตรกรหลายรายท่ีทําวน
เกษตร โดยเฉพาะท่ีจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนผลจากท่ีกลุมอนุรักษฯ ไดลงไปทํางานกอนหนานี้ มีเกษตรกรหลาย
รายท่ีเริ่มใหความสนใจตองการพ้ืนท่ีปาและตองการจะไดพ้ืนท่ีสีเขียวกลับคืนมา แตยังขาดความม่ันใจวา ถาจะทํา
ในรูปแบบของการเกษตรจะทําอยางไร จะไปในทิศทางไหน อยูไดจริงหรือไมจึงนํามาสูการศึกษาเรื่องนี้ เพ่ือถอด
บทเรียนในเรื่องของการจัดการ จากการท่ีไปสํารวจท่ีอําเภอน้ํายืน แปลงของปาวิไลวรรณ เปนวนเกษตรเต็ม
รูปแบบ และมีรูปแบบการจัดการท่ีตางไปจากจังหวัดมหาสารคาม ชัดเจนมาก คือมีการจัดการระบบน้ํา มีการ
จัดการบนฐานของความรูและวิธีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ เพราะฉะนั้นแปลงนี้ถือวาเปนตนแบบท่ีนาสนใจ
มาก หากลงไปถอดรายละเอียดนาจะไดประโยชนเพ่ิมข้ึน และสามารถเปนคําตอบสําหรับเกษตรกรรายท่ีเริ่มหันมา
ใหความสนใจกับเรื่องของความยั่งยืนมากข้ึน อีกเรื่องท่ีอยากจะเติมในนี้ คือ ทางกลุมวิจัยฯ ไดจัดทําเอกสารเปน
แผนพับ เรื่อง หลุมพอเพียง ซึ่งเปนเรื่องท่ีไปพบท่ี จังหวัดกาฬสินธุ หลายทานอาจจะเคยเห็นมาแลว เรื่องนี้ท่ีไป
เห็นมามีความรูสึกวานาสนใจและเปนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีจะนําไปสูการเริ่มตนทําวนเกษตร หรือเกษตรผสมผสาน
นี้เปนแควิธีการหนึ่งเทานั้นเอง ท่ีไปพบในพ้ืนท่ีจากหลายๆ เรื่องท่ีทีมงานไปสํารวจมาใน 3 จังหวัด คิดวาใน
อนาคตนาจะมีองคความรูหรือรูปแบบท่ีนาสนใจอีกพอสมควรท่ีจะนํามาเผยแพรตอได

ประธานคณะกรรมการฯ เพ่ิมเติม ประเด็นขอมูลทุติยภูมิ ลักษณะของการเก็บขอมูลเก็บจาก
พ้ืนท่ีไดหรือไม ลักษณะอยางนี้มีมากนอยเพียงไหน รวมพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกไมตางๆ ท่ีถามในประเด็นนี้เพราะวา
ตองการจะเห็นขอมูลสวนหนึ่งท่ีเปนเรื่องนี้ ซึ่งยังหาไมได ถาทีมวิจัยหาไดจะเปนประโยชนอยางยิ่ง และสามารถ
ตอบโจทยกับปาไมได เพราะวาการรับท่ีจากปาไม มีเงื่อนไขใหปลูกไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา อยางนอย 20 % ของพ้ืนท่ี
ท่ีรับมอบมา เพราะฉะนั้นถามีขอมูลท่ีเปนทุติยภูมิแลว นําขอมูลสวนนี้มานําเสนอก็จะสามารถตอบคําถามนี้ไดดวย
ชวงแรกอาจจะดําเนินการในภาคอีสาน ตอไปก็ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใตอาจจะไมตอง เนื่องจากมีพ้ืนท่ีปาเกิน
20% อยูแลว

นางสาวพอใจ  คลายสวน นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ กลุมอนุรักษและฟนฟู
สภาพแวดลอม กลาวแสดงความขอบคุณทีมนักวิจัยท่ีเห็นความสําคัญในเรื่องท่ีจะทําการศึกษานี้ พิจารณาจาก
เอกสารคอนขางสมบูรณ แตจากวัตถุประสงคขอ 2 เรื่องศึกษาองคความรู นาจะเปนเรื่องของปจจัยภายใน ซึ่ง
เขียนอยูในขอ 1 อยูแลวไมตองแยกออกมาใหซ้ําซอน ขอบเขตการวิจัย ขอบเขตดานพ้ืนท่ีควรจะระบุวาจะลงไป
ศึกษาในพ้ืนท่ีใด ถาคิดวาจะศึกษาในเชิงคุณภาพ แตถาเปนการสํารวจเชิงปริมาณ ท่ีประธานแนะนํา คงจะตอง
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